

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.89 บาท เคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดกรอบ 31.70 – 31.90 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ ที่ระดับ 31.98 บาท อ่อนค่าลงจากระดับ 31.94 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอ่อนค่า จากสถานการณ์การเมืองและเงินไหลออก คาดกรอบวันนี้ 31.92- 32.02 บาท

*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.98 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยในระยะสั้นมองว่าเงินบาทกลับมาที่มีความผันผวนจากการเมืองในประเทศ พร้อมกันนี้ ก็มีกระแสเงินทุนไหลออกต่อเนื่อง เงินบาทจึงยังมีทิศทางอ่อนค่า

ด้วยสภาพตลาดการเงินปัจจุบัน เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้หน่อย ที่จะเห็นเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าเร็ว แม้ตลาดจะเปิดรับความเสี่ยง และปัจจัยบวกระยะสั้นที่สามารถดึงให้นักลงทุนกลับมาสนใจเงินบาทและสกุลเงินเอเชียช่วงนี้ ดูจะมีเพียงความเป็นไปได้ที่สหรัฐและจีน จะสามารถหาข้อตกลงทางการค้าได้เร็ว

*คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 31.92- 32.02 บาท/ดอลลาร์ มีโอกาสอ่อนค่าหลุด 32 บาท

เขากล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนฝั่งสหรัฐที่ดีกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) ดัชนี S&P500 ของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึง 0.88% ทำจุดสูงสุดใหม่ (All-time High) เช่นเดียวกันกับ ดัชนี STOXX50 ของยุโรปและ FTSE100 ของอังกฤษที่ปรับตัวขึ้น 0.13% และ 0.85% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ข้อมูลฝั่งเศรษฐกิจสหรัฐก็อยู่ในเกณฑ์ดี ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) ในเดือนมีนาคมขยายตัว 4.5% จากเดือนก่อนมาที่ระดับ 6.92 แสนยูนิต สูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 แตกต่างกับฝั่งยุโรปที่ตลาดยังต้องพะวงกับสถานการณ์ Brexit เนื่องจากรัฐบาลอังกฤษเตรียมเสนอร่างกฎหมาย Withdrawal Agreement Bill เข้าพิจารณาในสภาสัปดาห์หน้า เงินดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้น 0.25% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเช่นกัน

สำหรับวันนี้ ตลาดจะติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางแคนาดาซึ่งคาดว่าจะ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนในฝั่งยุโรป ต้องระวังว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมันโดยสถาบัน IFO (IFO Business Climate) อาจปรับตัวจากระดับ 99.6 จุด ลงสู่ระดับ 99.0 จุด เนื่องจากเศรษฐกิจเยอรมันที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.62 วันนี้ 97.32

*วันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 594.11 ล้านบาท

*วันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,274.63 ล้านบาท

*ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันนี้ 31.926 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้